

4 Thái Bình

KỶ HỢP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, sáng ngày 26/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

Các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với sự cần thiết thiết lập cơ chế hòa giải, đối thoại tại tòa án nhằm phát huy ưu điểm của cơ chế mới này, góp phần hạn chế các vụ, việc phải đưa ra xét xử; nhanh chóng giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn của người dân; tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của các bên liên quan và Nhà nước. Nhiều đại biểu cho rằng hòa giải, đối thoại đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là nhu cầu và đòi hỏi của xã hội để giải quyết

các tranh chấp phát sinh trong đời sống. Với cách thức thân thiện, đồng thuận trên nguyên tắc chia sẻ, cảm thông, hòa giải, đối thoại góp phần hàn gắn những mâu thuẫn, rạn nứt, nâng cao ý thức pháp luật của người dân, ngăn ngừa các tranh chấp trong tương lai, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hòa giải thành, đối thoại thành giúp giải quyết triệt để, hiệu quả các tranh chấp mà không phải mở phiên tòa xét xử; kết quả hòa giải thành, đối thoại thành phần lớn được các bên tự nguyện thi hành; vụ, việc không phải trải qua thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm theo quy định của các luật tố tụng;

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(*Tiếp theo trang 1*)

và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2020; Tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2019.

Sau khi các đại biểu phát biểu ý kiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với các nội dung đã báo cáo tại hội nghị. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây đều là những vấn đề quan trọng nên cần xem xét, thảo luận kỹ lưỡng. Về hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung; việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô; tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, ngày 11/1/2019 của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thực hiện nghiêm theo quy định tại Nghị định; thực hiện được việc này sẽ giúp tỉnh làm tốt công tác quản lý và sử dụng xe ô tô công phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn đầu thống nhất chủ trương giao cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý xe phục vụ công tác; lấy mô hình quản lý xe ô tô của Văn phòng Tỉnh ủy hiện nay để nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý xe ô tô công của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh. Thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh về các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe khi đi

công tác; thống nhất chủ trương khoán kinh phí trong sử dụng xe ô tô đáp ứng nhu cầu tự nguyện được khoán kinh phí của các đối tượng có tiêu chuẩn được sử dụng xe, đồng thời làm căn cứ giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của tỉnh đối với các đơn vị có sử dụng xe ô tô công. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý khi đã áp dụng mức khoán kinh phí cho các đối tượng có tiêu chuẩn được sử dụng xe ô tô ở các cơ quan, đơn vị thì không được nhân chế độ xe phục vụ UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại hiện trạng hoạt động của toàn bộ các xe công, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, căn cứ nhu cầu sử dụng xe của các cơ quan, đơn vị sẽ bố trí kinh phí tiến hành thay thế những xe đã xuống cấp, không thể sử dụng. Về hình thức khoán kinh phí, sẽ thực hiện khoán trọn gói hoặc khoán từng công đoạn nhưng đều phải đưa ra định mức, đơn giá cụ thể làm cơ sở cho việc thanh toán kinh phí. Sở Tài chính căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, mặt bằng giá của địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành định mức, đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe công. Việc sử dụng các xe chuyên dùng thống nhất theo đề xuất của UBND tỉnh.

Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác cát lòng sông, ven biển trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhin đến năm 2030 (phạm vi các mỏ cát ven biển), Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất sự cần thiết phải rà soát, điều chỉnh ban hành quy định mới làm cơ sở cho việc quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả

tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của các bên liên quan và Nhà nước; hạn chế tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dư luận. Với tòa án, đối mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả hòa giải, đối thoại là giải pháp cần có, giúp giải quyết khối lượng công việc ngày càng lớn trong bối cảnh hàng năm các tranh chấp, khiếu kiện không ngừng tăng lên cả về số lượng và tính chất phức tạp.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Bùi Quốc Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tham gia một số nội dung như về bảo mật thông tin, đại biểu cho rằng đây là vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc tạo niềm tin của các bên khi tiếp cận phương thức giải quyết tranh chấp và trong quan hệ tố tụng dân sự pháp luật không quy định trong trường hợp nào thì phải có chứng cứ mà nghĩa vụ cung cấp

chứng cứ và chứng minh thuộc về chủ thể đưa ra yêu cầu, phản đối yêu cầu. Nếu bên đưa ra yêu cầu, phản đối yêu cầu mà không cung cấp được chứng cứ và không chứng minh được thì phải chịu hậu quả pháp lý bất lợi. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo cần nhắc quy định theo hướng xác định rõ những trường hợp nào phải sử dụng làm chứng cứ theo quy định của pháp luật để các bên có cách hiểu và áp dụng giống nhau trong thực hiện Luật; về thời hạn hòa giải, đối thoại, quy định như dự thảo thời hạn hòa giải, đối thoại không quá 20 ngày, kể từ ngày hòa giải viên được phân công. Đối với vụ việc phức tạp, thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày là phù hợp; về quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành, đề nghị Ban soạn thảo xác định rõ không vi phạm điều cấm của

đường cấp phép trước đây hoặc những khu vực bồi lắng mới nhưng phải đánh giá một cách kỹ lưỡng để bảo đảm cho dòng chảy được thông suốt, bảo toàn các công trình đê, kè, cống, các bãi bồi. Cát là nguồn tài nguyên được thành lập và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung; các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút đầu tư thuận lợi, nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai nên nhu cầu sử dụng cát, đất bột và trũng thau phải có cam kết khai thác cát phục vụ các công trình san lấp, xây dựng các công trình phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong quy hoạch, kế hoạch khai thác cát phải phân kỳ từng giai đoạn, bảo đảm việc khai thác và sử dụng tài nguyên cát hiệu quả, tiết kiệm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục các ý kiến hoàn thiện báo cáo đề trình HĐND tỉnh trên tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và toàn dân trong quản lý nguồn tài nguyên cát.

Về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định việc xây dựng Đền thờ nhằm góp phần tôn vinh những mẹ đã có công đóng góp to lớn cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, giáo dục đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước, khơi dậy truyền thống yêu nước của nhân dân tỉnh Thái Bình nói riêng, cả nước nói chung. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất: Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng được xây dựng tại phường Hoàng Diệu (thành

Luật, cần quy định cụ thể ở điều khoản nào, luật nào để thuận lợi trong thực hiện;...

Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Nghị quyết về khoan tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư sự án hồ chứa nước Ka Pet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

VŨ SƠN TÙNG

(*Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh*)

phố Thái Bình) trên diện tích đất quy hoạch 9.600m² với tổng mức đầu tư trên 92 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến nguồn ngân sách nhà nước đầu tư giai đoạn 2019 - 2020 và giai đoạn tiếp theo 2021 - 2025 khoảng 60% tổng mức đầu tư dự án, 40% kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị được giao làm chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn dự toán chi tiết từng hạng mục công trình, từng loại vật liệu làm căn cứ để huy động nguồn xã hội hóa.

Về biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2020; tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ. Giao biên chế công chức đối với các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2020 là 1.855 biên chế, trong đó các sở và cơ quan tương đương 814 biên chế, 18 đơn vị thuộc số 304 biên chế, UBND các huyện, thành phố 737 biên chế; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 của Chính phủ 140 người; số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 29.590 người; giáo viên mầm non hợp đồng được hưởng trợ cấp 3.922 người. Giao số lượng làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại các xã, phường, thị trấn là 286 người nhưng khi tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã sẽ này sẽ phải giảm đi để bảo đảm mỗi xã, phường, thị trấn có 1 người làm công tác này.

Thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2019

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và du lịch tỉnh; tuyên truyền và giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hàng hải thi đua lao động, học tập, công tác, đóng góp sức mình vào sự phát triển của tỉnh Thái Bình.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình, các tiểu ban đã xây dựng dự thảo và kế hoạch tổ chức các hoạt động. Theo kế hoạch, trong dịp kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình sẽ diễn ra các hoạt động lớn như: tổ chức lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với nông dân”; lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình; trình diễn không gian văn hóa đường phố; liên hoan văn nghệ quần chúng toàn tỉnh; tổ chức không gian văn hóa, du lịch tỉnh Thái Bình; trao giải cuộc thi viết về người Thái Bình, đất Thái Bình và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao khác... Dự kiến, chuỗi các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 19 - 27/3/2020.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình yêu cầu các đồng chí trưởng ban giám sát công việc của ban, cụ thể hóa nội dung cho từng mảng công việc, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo nhất trí với các nội dung hoạt động như kế hoạch dự thảo, tuy nhiên đồng chí yêu cầu trong xây dựng kế hoạch cần có sự phân bổ, điều chỉnh thời gian hợp lý giữa các nội dung, bảo đảm trong những ngày diễn ra ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình sẽ liên tục có các hoạt động văn hóa, tạo khí thế sôi nổi trong nhân dân. Đồng chí đồng thống nhất với kế hoạch tổ chức chương trình lễ kỷ niệm và truyền hình trực tiếp, dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 20 hoặc 21/3/2020. Trước chương trình truyền hình trực tiếp sẽ có chương trình diễu hành, biểu dương lực lượng của các ngành, đơn vị, địa phương, các đoàn đất Bình. Việc xây dựng phóng sự tài liệu về mảnh đất, con người Thái Bình, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phải bảo đảm nội dung toàn diện, khẳng định được lịch sử hàng nghìn năm của mảnh đất Thái Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp, các ngành tích cực kêu gọi, vận động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức lễ kỷ niệm và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình bảo đảm trang trọng, sôi nổi, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn thể nhân dân Thái Bình.

LÀNG TRẺ EM SOS THÁI BÌNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

đồng/em/tháng (đối với học sinh tiểu học, THCS, THPT) và 1.100.000 đồng/em/tháng (đối với học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học) và nhiều hỗ trợ khác, góp phần quan trọng giúp các em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được sống cùng gia đình và được học tập, phát triển an toàn tại cộng đồng.

Nhân dịp này, Làng Trẻ em SOS Thái Bình đã trao tặng 35 chiếc chăn ấm mùa đông cho trẻ em thuộc 35 gia đình trên địa bàn huyện Vũ Thư.

Trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Sáng ngày 26/11, tại Trường Đại học Thái Bình, Tỉnh đoàn phối hợp với Tập đoàn SCG tổ chức lễ trao học bổng Sharing The Dream cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tại buổi lễ, Tập đoàn SCG đã trao 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 6 triệu đồng) cho 50 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh và tân sinh viên quê Thái Bình đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Học bổng này sẽ góp phần giúp đỡ, động viên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực học tập, theo đuổi ước mơ của mình.

Đây là lần đầu tiên chương trình học bổng Sharing The Dream được tổ chức tại Thái Bình. Được biết, chương trình do Tập đoàn SCG tổ chức từ năm 2007. Trong 12 năm liên tục, chương trình đã hỗ trợ, trao cơ hội học tập với hơn 4.000 suất học bổng tặng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

KUÂN PHƯƠNG

HỘI PHỤ NỮ THÀNH PHỐ Trao tặng 12 xe lăn cho người khuyết tật

Sáng ngày 26/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình tổ chức trao tặng 12 xe lăn và các dụng cụ tập đi cho gia đình phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị khuyết tật.

Số lượng xe lăn và dụng cụ trên do tổ chức Hội từ thiện “Thánh hữu ngay sau” tài trợ. Đây là những món quà có ý nghĩa thiết thực góp phần giúp người khuyết tật thuận tiện trong sinh hoạt và hòa nhập với cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng cao điểm “Vi người nghèo” của thành phố và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

MINH NGUYỆT

ĐOÀN CÔNG TÁC...

(*Tiếp theo trang 1*)

cấp ủy, chính quyền các cấp để ra nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực; sự phối

hợp giữa các cấp, các ngành và các tổ chức thành viên trong công tác phòng, chống tham nhũng có chuyển biến tích cực, thường xuyên phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý

các vụ việc tham nhũng, lãng phí. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện bài bản, trở thành công việc thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; việc phát hiện và xử lý tham nhũng được thực hiện quyết liệt, nghiêm minh, đạt hiệu quả cao. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương ghi nhận, biểu dương

những kết quả đạt được trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của tỉnh Thái Bình những năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới tỉnh phát huy kinh nghiệm những việc đã làm tốt, khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn công tác này. Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng,

chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, từ đó tăng cường sự thống nhất hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền, qua đó xác định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng là làm trong sạch bộ máy, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

HUYỆN ĐOÀN VŨ THƯ Tặng bê giống cho hộ thanh niên nghèo

Với mục đích hỗ trợ sinh kế giúp hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, năm 2019, Huyện đoàn Vũ Thư đã trao tặng 2 con bê giống cho hộ thanh niên nghèo xã Minh Khai và xã Trung An (Vũ Thư).

Mỗi con bê giống trị giá 12 triệu đồng. Đây là kinh phí được trích từ quỹ “Vi người nghèo” của huyện. Sau trao tặng, Huyện đoàn tham gia quản lý giám sát con bê giống đã hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn hộ gia đình kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc để bê giống phát triển, sinh sản tốt, giúp hộ chăn nuôi sinh lời, ổn định cuộc sống. Ngoài bê giống, dự kiến, trong năm 2019, Huyện đoàn Vũ Thư trao tặng 2 công trình thanh niên khởi nghiệp thông qua hỗ trợ giống gà, ngan cho hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn giúp họ vươn lên phát triển kinh tế.

QUỲNH LƯU

hệ thống chữa cháy, CNCH khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra sát với tình hình thực tế của địa phương.

Trong chương trình tập huấn, học viên được hướng dẫn cách bảo quản, kiểm tra và thực hành kỹ năng sử dụng các biện pháp chữa cháy ban đầu như bình bột, bình khí, sử dụng chăn chiên, vòi nước chữa cháy; kỹ năng cứu người trong đám cháy và thực hành sơ cấp cứu người bị nạn theo trình tự...

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đội viên đội PCCC và CNCH cơ sở và cộng đồng, chủ động phòng ngừa các nguy cơ xảy ra cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

máu, kết quả đã thu được 280 đơn vị máu.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thời gian qua, phong trào HMTN tại Quỳnh Phụ luôn đạt và vượt chỉ tiêu, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Thông qua ngày hội HMTN, những đơn vị máu thu được góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và tăng cường lượng máu dự phòng trong cấp cứu, điều trị.

TRINH CƯỜNG

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN - HOÀNG VĂN DUYỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG